



หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข



หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานบริการวิชาการ

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ และความต้องการของหน่วยงานที่ผู้อบรมสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยจึงเน้นทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาดูงาน วิทยาลัยยังเห็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ วิทยาลัยจึงได้จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม และจัดทำคลังความรู้ทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และส่งต่อข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทั้งปัจจุบันและผู้ที่สำเร็จโดยปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) วิทยาลัยจัดอบรมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ดังรายละเอียดแสดงในเอกสารนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้ารับการอบรมและหน่วยงานต้นสังกัดในการพิจารณาสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมต่อไป

ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนูนาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รวมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	1
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	4
การอบรมเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ สุขภาพอำเภอ (DHML)	9
อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ	12
การพยาบาลแบบประคับประคอง	14
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต	17
การพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด	20
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ พิการในชุมชน	22
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค ติดเชื้อการป้องกันการติดเชื้อ	24
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น กระทรวงสาธารณสุข	26

รวมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	กลุ่ม เป้าหมาย	ระยะ เวลา	ช่วงเวลา ที่เปิด
1	หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล	ม. 6	1 ปี	ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
2	การอบรมเสริม สมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพ อำเภอ (DHML)	พยาบาล/ บุคลากร สาธารณสุข	4 เดือน	พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
3	อบรมพัฒนา ศักยภาพการดูแล ผู้สูงอายุ	อสม. / อผส. / ผู้ดูแลจาก ครอบครัว	2 สัปดาห์	ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	กลุ่ม เป้าหมาย	ระยะ เวลา	ช่วงเวลา ที่เปิด
4	การพยาบาลแบบ ประคับประคอง	พยาบาล/ บุคลากร สาธารณสุข	1 สัปดาห์	มกราคม 2560
5	การพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการ พยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุในภาวะ วิกฤต	พยาบาล วิชาชีพ	4 เดือน	กุมภาพันธ์ 2560
6	การพยาบาลเฉพาะ ทาง การพยาบาล ผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด	พยาบาล วิชาชีพ	1 สัปดาห์	มีนาคม 2560
7	อบรมพัฒนา ศักยภาพผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุและ ผู้พิการในชุมชน	พยาบาล/ บุคลากร สาธารณสุข	2 สัปดาห์	มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	กลุ่ม เป้าหมาย	ระยะ เวลา	ช่วงเวลา ที่เปิด
8	การพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการ พยาบาลผู้ป่วยโรค ติดเชื้อการป้องกัน การติดเชื้อ	พยาบาล วิชาชีพ	4 เดือน	สิงหาคม – พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 0 2580 0950, 0 2588 3389 ต่อ 2106

Website : <http://www.bcnon.ac.th>

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ช่วยให้คนไทยมีความรู้และทักษะในการป้องกันโรคและอุบัติเหตุและการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทำให้เกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับภาวะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเกินร้อยละ 10¹ จากการศึกษาขนาดและแนวโน้มของประชากรสูงอายุจาก สำมะโนประชากรไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 2543 และการคาดประมาณ ประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2583 พบว่าปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.2 และใน พ.ศ. 2583 สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.1² นอกจากนี้จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลถึงร้อยละ 71.4 สำหรับปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอาจนำไปสู่ความพิการจากอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้ม ได้แก่ ปัญหาด้านการมองเห็นและปัญหาการได้ยิน

ซึ่งในปี พ.ศ.2554 พบร้อยละ 47.4 และร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุตามลำดับ และมีแนวโน้มเพื่อขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดความพิการที่พบมากคือ สายตาเลือนรางทั้งสองข้าง หูตึงทั้งสองข้างและอัมพฤกษ์³

นอกจากนี้ ตามมติข้อ 11 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภาการพยาบาล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นพยาบาลผู้จัดการการดูแลระยะยาว (Long Term Care manage) โดยคำนึงถึงความแตกต่างและความต้องการที่หลากหลาย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งจัดให้สถานดูแลผู้สูงอายุที่ต้องบริการทางการแพทย์/การพยาบาล ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเพื่อกำกับดูแล รวมทั้งจะต้องจัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงมีกำหนดเป็นนโยบายเพื่อตอบสนองความจำเป็นที่กล่าวมาข้างต้นด้วยการประกาศแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (สภาการพยาบาล.,2556)⁴ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบระยะยาวสำหรับ

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สภาการพยาบาลจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งคมสูงวัยที่สมบูรณ์ ประชาชนมีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังตลอดจนการเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการการดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้ผลิตนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาแล้ว 5 รุ่น เห็นความสำคัญของการปรับหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แต่สังคม จึงสนับสนุนการผลิตผู้ช่วยพยาบาลตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์

- 1) ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลการผดุงครรภ์

- 2) ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่คุณประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย
- 3) ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- 4) ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- 5) มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล
- 6) มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้สูงอายุและสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ
- 7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 8) มีคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมและกระบวนการ

ระยะเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560)

- เรียน ทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 และ วันเสาร์ 9.00-16.00 น.)

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
(วิทยาเขตบาราศนราดูล)

กลุ่มเป้าหมาย สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ค่าลงทะเบียน 55,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนตุลาคม 2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. ปาริชาติ แวนไวยศาสตร์ โทรศัพท 089-786-5077

2 การอบรมเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ สุขภาพอำเภอ (DHML)

หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System: DHS) มีพื้นฐานมาจากมีคุณลักษณะสำคัญซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน 2 ประการ ประการแรก ระบบสุขภาพอำเภอมี “องค์ประกอบครบภายในตัวระบบเอง (Self-contained segment) 1” กล่าวคือ มีโรงพยาบาล สถานบริการปฐมภูมิในชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ภายในอำเภอที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทหน้าที่ที่สามารถรองรับ “ทุกภาวะ” พร้อมไปกับสร้างและส่งเสริม “สุขภาพะ” ที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพของประชาชนทุกคน ประการที่สอง ระบบสุขภาพอำเภอมีประชากรอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมกับมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ที่ยังคงคุณลักษณะที่ทำให้องค์ประกอบที่มีอยู่ครบภายในตัวระบบเอง มีความ “ใกล้ชิดประชาชน” การที่ระบบที่มีองค์ประกอบอยู่ครบภายในตัวระบบเอง และใกล้ชิดประชาชนมีความเข้มแข็ง จะทำให้ระบบสุขภาพในภาพรวมของทั้งประเทศมีคุณลักษณะของ “การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง2” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ จึงทำหน้าที่รองรับและขับเคลื่อน ตามแนวนโยบายต่างๆ จากทั้งระดับจังหวัด-เขต-หรือส่วนกลาง เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแนวนโยบายของทุกระดับ เน้นศักยภาพที่

ระบบสุขภาพอำเภอสามารถรองรับ “กระบวนการจากบนลงล่าง (Top-down process)” บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับการทำให้เกิดความสมดุลกับ “กระบวนการจากล่างขึ้นบน (Bottom-up process)” กล่าวคือจากความใกล้ชิดประชาชนขององค์กรประกอบต่างๆ ภายในระบบ ทำให้สามารถสัมผัส-รับรู้-และเข้าถึงสภาพปัญหา รวมถึงศักยภาพต่างๆ ตามความจำเพาะทั้งในระดับรายบุคคล-ครอบครัว-ชุมชน-ประชาชนกลุ่มต่างๆ-รวมถึงความจำเพาะในภาพรวมของทั้งอำเภอ ความใกล้ชิดดังกล่าวเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมการร่วมคิด-ร่วมทำ-และร่วมเรียนรู้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้าง แนวคิด หลักการ และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอซึ่งมีธรรมชาติของการเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีการปรับตัว (Complex and Adaptive System)
2. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ (Model Development)
3. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกระบวนการ DHML ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา DHS อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่าย (Networking) ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเขต และในภาพรวมของทั้งประเทศ

กิจกรรมและกระบวนการ

กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1: ทีมเรียนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ ในระบบ สุขภาพอำเภอ

กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2: ภายในทีมเรียน

กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3: ครูพี่เลี้ยงกับทีมเรียน

กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4: ระหว่างทีมเรียนที่อยู่ภายในเครือข่าย การเรียนเดียวกัน

ระยะเวลา 4 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)

สถานที่ พื้นที่ของผู้เรียน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มเป้าหมาย

ทีมเรียนประกอบไปด้วยบุคลากรภาครัฐ เอกชน องค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน (ทีมเรียนละไม่เกิน 10 คน)

ค่าลงทะเบียน 60,000 บาทต่อทีมเรียน

ระยะเวลารับสมัคร ปัจจุบันถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนูนาม โทรศัพท์ 095-249-3991

3 **อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ**

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไป และในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาจากการลดการเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ และยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล ในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมและกระบวนการ

ระยะเวลา ธันวาคม 2559 (2 สัปดาห์) วันจันทร์– วันศุกร์
เวลา 8.00 – 16.00 น. (รวมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 70 ชั่วโมง)

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ดูแลและบุคคลทั่วไปที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรพื้นฐาน
- ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หรือหลักสูตรเวชบริบาล หรือหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล หรือหลักสูตรผู้ช่วยบริบาลสุขภาพ
- บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
- ผู้ช่วยพยาบาล

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวันตลอดการอบรม)

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง โทรศัพท์ โทรศัพท์ 086-500-2482

4 การพยาบาลแบบประคับประคอง

หลักการและเหตุผล

จากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจน นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรง และโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่นโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆ มีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ตอบรับกับจำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างเท่าเทียม ทัวถึง มีคุณภาพ คุ่มค่าใช้จ่ายและยั่งยืน จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองขึ้น ซึ่งจัดทำโดยสภาการพยาบาล โดยกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชาต่างๆ รวมทั้งทักษะการพยาบาลที่จำเป็นเพื่อให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายและครอบครัวในหน่วยงานการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งในโรงพยาบาลและ

ชุมชนโดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และครอบครัวที่อยู่ในภาวะคุกคามของชีวิตตั้งแต่ระยะวินิจฉัย จนถึงภายหลังการเสียชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมี คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุก ระยะของการดูแลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พยาธิ สรีรวิทยาของการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยระยะท้าย มีทักษะ ในการเลือกใช้เครื่องมือการประเมินความปวดและอาการต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความปวดและอาการต่างๆ ทั้งศาสตร์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ผสมผสาน

กิจกรรมและกระบวนการ

เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์

ระยะเวลา เดือนมกราคม 2560

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อคน

(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวันตลอดการอบรม)

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนธันวาคม 2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. ภัทรียา ดำรงสัตย์ โทรศัพท์ 086-309-7437

5 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต

หลักการและเหตุผล

ในภาวะปัจจุบันผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กำลังเผชิญ ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยภาวะวิกฤตและ ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น และเจ็บป่วยด้วยโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและ เหมาะสมจะสูญเสียชีวิต พิกการและทุพพลภาพ จึงจำเป็นต้องดูแลรักษาพยาบาลด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี สมัยใหม่ จึงต้องการการดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ ซึ่งพยาบาลประจำหอ ผู้ป่วยวิกฤตเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวม เพื่อรักษาไว้ ซึ่งชีวิต และฟื้นฟูสภาพ โดยปฏิบัติการพยาบาล ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มี เป้าหมายเพื่อลดอัตราการตาย ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับไปอยู่ บ้าน พยาบาลจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ การตัดสินใจทางคลินิกที่ถูกต้อง เหมาะสมในการบริการให้ครอบคลุมทั้งด้านฉุกเฉินและวิกฤต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับระบบสุขภาพ แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การตอบสนองความต้องการ ด้านร่างกายและจิตสังคมของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัว มีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยวิกฤต การตัดสินใจในคลินิก การวางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาลแบบองค์รวม ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อน สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสม โดยฝึกหลักการทางานแบบสหสาขา วิทยาการและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมและกระบวนการ

เรียน ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560)

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ไกล่สีแยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวันตลอดการอบรม)

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ถึงเดือนมกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร. นิชดา สารถวัลย์แพทย์

โทรศัพท์ 081-646-0415

6 การพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด

หลักการและเหตุผล

โรคหัวใจ เป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ 2554 - 2556 พบว่าอัตราการตายตัวโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 150 คน ผู้ป่วยทุกรายที่อยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิต จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและรวดเร็วจากบุคลากรทางการพยาบาล สามารถจัดการกับปัญหาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งแนวทางการรักษาที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะทางรวมทั้งการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาให้พยาบาลมีองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต

กิจกรรมและกระบวนการ

เรียนทฤษฎีและศึกษาดูงาน

ระยะเวลา 1 สัปดาห์

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ไกล่สีแยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร ปัจจุบันถึงกุมภาพันธ์ 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร. กิตติกาญจน์ ปานแดง

โทรศัพท์ 081-646-0415

7

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลสูงอายุ สำหรับรองรับโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมจัดทำแผนการดูแล (Care Plan) สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล โดยทีม Care Manager ในแต่ละพื้นที่

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมและกระบวนการ

เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 70 ชั่วโมง

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เดือนมีนาคม 2560

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาทต่อคน(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ,
อาหารกลางวันตลอดการอบรม)

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง โทรศัพท์ 086-500-2482

8 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อการป้องกันการติดเชื้อ

หลักการและเหตุผล

การติดเชื้อจากโรงพยาบาล (Healthcare Associated Infections : HAI) เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติคิดเป็นเงินเฉพาะค่ายาปฏิชีวนะ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (มูลค่าในปี ๒๕๕๓) อย่างไรก็ตามโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถป้องกันหรือทำให้ลดลงได้ หากมีระบบการเฝ้าระวังโรคที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะความชำนาญในการเฝ้าระวัง กรป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ โดยเฉพาะหากมีมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่บุคลากรทุกระดับเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ลดอุบัติการณ์ของการป่วยและการตายจากโรคติดเชื้อใน สถานบริการทางการแพทย์ลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาการ การดำเนินงาน การถ่ายทอดวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศรวมถึงประชาชน ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล ในบทบาทของพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน
2. ประเมินผลภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ และนำความรู้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหาซับซ้อน ประเมินผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งเป็นแกนนำในการพัฒนาบุคลากรในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

กิจกรรมและกระบวนการ เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560)

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ

ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร ปัจจุบันถึงสิงหาคม 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ. นฤมล เหล่าโกสิน โทรศัพท์ 089-767-8008

9 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

กระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญโดยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ เพราะความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขครอบคลุมทั่วประเทศในทุกกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย และมอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ซึ่งเป็นผู้นำนโยบาย กลยุทธ์ มากำหนดกลวิธี การดำเนินงานที่เหมาะสมและปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ โดยยึดหลัก ปรัชญาพอเพียงเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาวะชุมชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับนักบริหารระดับต้น

๒. สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน

กิจกรรมและกระบวนการ เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (มิถุนายน 2560)

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก ใกล้สี่แยกแคราย)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. หัวหน้างานย่อยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
3. หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชน
4. หัวหน้างานในสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้างานของกองและศูนย์เขต หรือหน่วยงานเทียบเท่าภายในกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

* รายละเอียดการรับสมัคร กรุณาติดตามจากวิทยาลัยนั้กบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

<http://www.cpha.ac.th/>

“There are
no secrets
to **SUCCESS**.
It is the result
of **PREPARATION**,
hard work,
and **LEARNING**
from **FAILURE**.”

Colin Powell